

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

ที่	มาตรการ (การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ)	ขั้นตอน/การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา - เจ้าหน้าที่ในสังกัด
		แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	การให้บริการผ่านระบบ E-Service ที่เว็บไซต์ https://pyo.onab.go.th	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ https://pyo.onab.go.th และผ่าน Facebook : สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	การแต่งตั้งเวรประจำวัน การอยู่เวรและการตรวจเวรรักษา ความปลอดภัยสถานที่ราชการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา
๕	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	แบบสรุปลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่พัสดุ
		รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่การเงิน
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เรื่อง การแบ่งงานภายใน และมอบหมายหน้าที่ข้าราชการปฏิบัติราชการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ประกาศเจตนาธรรม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา - เจ้าหน้าที่ในสังกัด
		มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	- กลุ่มอำนวยการและ กิจการพระพุทธศาสนา

ข้อจำกัดของการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- ข้อจำกัดในด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ

